

## Tất cả người dân Alberta từ 12 trở lên hội đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19 All Albertans 12+ eligible for the COVID-19 vaccine

Ngày 05 Tháng Năm 2021

---

Tất cả người dân Alberta trên 12 tuổi sẽ sớm hội đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19 để bảo vệ bản thân và ngăn chặn mức tăng đột biến.

Sau khi cung cấp vắc-xin cho những người dân Alberta có nguy cơ bị kết cục nghiêm trọng nhất, Alberta hiện đã chuyển sang Giai Đoạn 3, nơi mọi người dân trên 12 tuổi có thể đặt lịch hẹn để tiêm liều đầu tiên của họ.

Với sự mở rộng này, 3.8 triệu người dân Alberta sẽ hội đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19.

Để tránh hệ thống đặt lịch quá tải, các cuộc hẹn sẽ được sắp xếp theo hai nhóm tuổi.

- Bắt đầu từ ngày 6 tháng Năm, mọi người dân Alberta từ 30 tuổi trở lên (sinh năm 1991 trở về trước), có thể đặt lịch hẹn qua Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta hoặc một hiệu thuốc tham gia.
- Vào ngày 10 tháng Năm, việc đặt lịch hẹn sẽ mở rộng để bao gồm cả những người Alberta tuổi từ 12 đến 29 (sinh năm 2009 đến năm 1992).

Hơn 1.66 triệu liều vắc-xin hiện đã được tiêm trên toàn tỉnh bang. Tất cả các cuộc hẹn tiêm vắc-xin sẽ tiếp tục dựa vào nguồn cung cho Alberta.

Tất cả những người dân Alberta hội đủ điều kiện sẽ có thể đặt lịch hẹn để nhận vắc-xin mRNA với AHS trực tuyến hoặc qua 811.

Người dân Alberta cũng có thể đặt lịch hẹn tiêm các loại vắc-xin này thông qua các hiệu thuốc tham gia. Để tìm địa điểm gần bạn nhất với ngày đặt lịch hẹn sớm nhất, hãy xem danh sách trên [Alberta Blue Cross](#).

Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ tính mạng và sinh kế bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.

### Thông tin liên quan

- Đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 của bạn [Book your COVID-19 vaccine appointment](#)

### Yêu cầu về truyền thông

[Tom McMillan](#)

780-422-4905

Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông, Y Tế

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.